
 

 

 

 

ฉบับท่ี 02/02/2556       วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 

เลขาธิการ กบข. ยํา้อีกครัง้ คลังยืนยันไม่คิดให้ กบข. ซือ้พันธบัตรรับจาํนําข้าว 
 

 จากกรณีท่ีมีกระแสข่าวในหนงัสือพิมพ์ของวนันีร้ะบวุ่าแหล่งข่าวกล่าวว่าขณะนีก้ระทรวงการคลงั 

เตรียมออกพนัธบตัรกู้ เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท เพ่ือ

นํามาจ่ายหนีค้่าข้าวให้กับชาวนา และแหล่งข่าวยงัระบวุ่ามีการเรียกให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัด

กระทรวงการคลงั และประธานกรรมการ กบข.เข้าหารือเร่ืองดงักล่าวและจดัประชมุคณะกรรมการ กบข.

เป็นการดว่น เพ่ือขออนมุตัเิร่ืองดงักลา่วนัน้ 

 นายสมบตัิ นราวุฒิชยั เลขาธิการ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวยืนยนัว่าข่าว

ดงักลา่วไมเ่ป็นความจริง ตนเองได้สอบถามไปยงันายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลดักระทรวงการคลงั ในฐานะ

ประธานกรรมการ กบข. ในเช้าวนันี ้ซึ่งก็ยงัคงได้รับการยืนยนัเช่นเดิมว่ากระทรวงการคลงั ไม่เคยมีแนวคิด

ท่ีจะให้ กบข. เข้ามาซือ้พนัธบตัรเพ่ือนําไปใช้จ่ายในโครงการรับจํานําข้าว  นอกจากนีย้งัปฏิเสธตอ่ไปอีกว่า 

กบข. ไมมี่การเรียกประชมุคณะกรรมการเป็นการเร่งดว่นเพ่ือพิจารณาประเด็นนีเ้ป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้กบข.

จะมีการประชมุบอร์ด กบข. อีกครัง้ในปลายเดือนมีนาคม ซึง่เป็นวาระการประชมุตามปกต ิ 

 “เม่ือเช้าของวนัท่ี 24 ก.พ.ท่ีผ่านมา ผมได้สอบถามไปยงัปลดักระทรวงการคลงัถึงกระแสข่าวลือ

ดงักล่าว ก็ได้รับยืนยันว่า กระทรวงการคลังไม่เคยมีแนวคิดตามท่ีเป็นข่าว รวมทัง้ข่าวลือท่ีว่า กบข.จะ

ปล่อยกู้ ให้โครงการรับจํานําข้าวนัน้ ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะ กบข.ไม่สามารถปล่อยกู้ เหมือนธนาคารพาณิชย์

ทัว่ไป เงินของสมาชิกท่ีเข้ามาในแตล่ะเดือนต้องนําไปลงทนุในสินทรัพย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซึ่ง กบข. 

ก็ได้นําไปลงทุนผูกพนัระยะยาวเต็มพอร์ตตามท่ีชีแ้จงก่อนหน้านี ้ ซึ่งในการลงทุนแต่ละครัง้ กบข. จะมี

เกณฑ์การตดัสินใจลงทนุโดยพิจารณาความเส่ียงทกุด้าน รวมทัง้ด้านกฎหมายด้วย และเป้าหมายรวมของ

พอร์ตลงทนุนัน้ต้องให้ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าเงินเฟ้ออีกอย่างน้อย 2-3% กล่าวคืออยากได้ผลตอบแทนรวม

ตอ่ปี 5-7% ขึน้ไปเพ่ือความเพียงพอของเงินออมหลงัเกษียณของสมาชิก” นายสมบตักิลา่ว  

 



 ทัง้นี ้ปัจจบุนั กบข. มีการลงทนุผกูพนัในสินทรัพย์ เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่เน่ืองในระยะยาวเต็ม

พอร์ตแล้ว และในแตล่ะเดือน กบข.มีเงินของสมาชิกเข้าออกสทุธิประมาณ 1,000 ล้านบาท และได้จดัสรร

การลงทนุเพ่ือเป็นไปตามนโยบาย คือ ลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความมัน่คงสงูไมน้่อยกวา่ 60% ท่ีเหลือเป็นการ

ลงทนุในสินทรัพย์อ่ืนๆ อาทิ หุ้น การลงทนุทางเลือก ประมาณ 40% อย่างไรก็ตามหากมีข่าวลืออีกสมาชิก 

กบข. สามารถสอบถามข้อมลูท่ี 1179 กด 6 หรือ www.gpf.or.th  

เก่ียวกับ กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ.2539 เพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับ

ราชการแก่ข้าราชการเม่ือออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจดัสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก กบข. มีคณะกรรมการ กบข.25 ทา่นเป็นผู้ กําหนดนโยบาย  

 

 

 

 

http://www.gpf.or.th/

